

CHÍNH SÁCH MUA SẮM BỀN VỮNG

Logoplaste có trách nhiệm lâu dài đối với tất cả những bên có mối quan hệ với hoạt động kinh doanh của mình. Logoplaste tin rằng, bằng cách hợp tác và hỗ trợ các nhà cung cấp và nhà thầu của mình (sau đây gọi là "nhà cung cấp"), Logoplaste có thể giúp hình thành chuỗi giá trị bền vững về xã hội và môi trường, đồng thời thúc đẩy nền tảng lâu dài cho sự phát triển của chính doanh nghiệp cũng như các bên liên quan.

Logoplaste chủ động thúc đẩy các tác động tích cực về xã hội và môi trường trong toàn bộ hoạt động kinh doanh và chuỗi giá trị của mình.

Logoplaste đã xác định Chính Sách Mua Sắm Bền Vững, cùng với Bộ Quy Tắc Ứng Xử Toàn Cầu dành cho Nhà Cung Cấp và Nhà Thầu, được công bố công khai trên trang web của công ty (www.logoplaste.com), thể hiện cam kết tiến hành kinh doanh một cách liêm chính và minh bạch, tôn trọng các quyền con người cơ bản, quyền lao động và môi trường. Logoplaste kỳ vọng các nhà cung cấp của mình sẽ cùng thực hiện và theo đuổi tham vọng này bằng cách hành động phù hợp với các nguyên tắc được xác định trong chính sách này.

Chính sách này sẽ được cung cấp cho tất cả các bên quan tâm.

CÁC NGUYÊN TẮC CHÍNH

Nhận thức được các tác động môi trường và xã hội vốn có liên quan đến các hoạt động kinh doanh của mình, Logoplaste đã xác lập Bốn Nguyên Tắc Chính làm cơ sở và nền tảng để tiến hành kinh doanh một cách có trách nhiệm, đồng thời thúc đẩy những thay đổi tích cực trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Các Nguyên Tắc Chính phù hợp với các thông lệ thị trường tốt nhất và các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, bao gồm các nguyên tắc định hướng của Liên Hợp Quốc về kinh doanh, Mười Nguyên Tắc của Hiệp Ước Toàn Cầu của Liên Hợp Quốc, Tuyên Bố của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế về các Nguyên Tắc và Quyền Cơ Bản tại Nơi Làm Việc và Tuyên Bố Chung về Nhân Quyền.

Nhà cung cấp phải tiến hành hoạt động kinh doanh theo Các Nguyên Tắc Chính sau:

- **ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH** – hành động với sự liêm chính, minh bạch và tôn trọng
- **QUYỀN CON NGƯỜI VÀ THÔNG LỆ LAO ĐỘNG** – cam kết ủng hộ các quyền cơ bản của con người
- **TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG** – tuân thủ tất cả các luật/quy định về môi trường và liên tục cải thiện hiệu quả đối với môi trường
- **SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP** – tuân thủ tất cả các luật/quy định hiện hành và thiết lập các biện pháp để bảo vệ sức khỏe và an toàn của tất cả nhân viên

GẮN KẾT VỚI NHÀ CUNG CẤP

Logoplaste cung cấp chính sách này cho các nhà cung cấp trong quá trình mua sắm và công bố chính sách rộng rãi trên trang web của công ty (www.logoplaste.com).

Logoplaste cam kết hỗ trợ việc phát triển năng lực của các nhà cung cấp để đảm bảo tuân thủ và thực hiện các nguyên tắc nêu trên. Logoplaste có thể hỗ trợ và hướng dẫn cho các nhà cung cấp, từ đó thúc đẩy việc áp dụng hiệu quả Chính sách này và Bộ Quy Tắc Ứng Xử Toàn Cầu dành cho Nhà Cung Cấp và Nhà Thầu.

Logoplaste thúc đẩy đối thoại cởi mở và tích cực với tất cả các bên liên quan để thảo luận và giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm ẩn đến môi trường và xã hội. Ngoài ra, Logoplaste còn phát hành Báo Cáo Bền Vững để truyền đạt các dấu ấn và nỗ lực của mình về những vấn đề này.

ĐẢM BẢO MUA SẮM BỀN VỮNG

Logoplaste thực hiện các quy trình và số liệu để phân tích hoạt động của các nhà cung cấp liên quan đến chính sách này. Các quy trình này bao gồm những phương pháp như phân tích rủi ro, đánh giá hiệu suất và kiểm tra tại chỗ.

Nếu nhà cung cấp không tuân thủ hoặc tôn trọng các nguyên tắc chính được xác định trong chính sách này, Logoplaste sẽ đánh giá lại hoạt động kinh doanh trong tương lai với nhà cung cấp đó.

CƠ CHẾ KHIẾU NẠI

Logoplaste cung cấp các kênh tố giác cho cả các bên liên quan nội bộ và bên ngoài để họ có thể báo cáo những sự kiện bất thường, hoạt động không tuân thủ hoặc hành vi tiềm ẩn trái với luật pháp hoặc các nguyên tắc là cảm hứng xây dựng chính sách này. Các bên liên quan nội bộ có thể sử dụng kênh Lên Tiếng nội bộ và các bên ở bên ngoài có thể liên hệ với Compliance Officer theo địa chỉ compliance@logoplaste.com.

Logoplaste có sẵn các chính sách và quy trình để xem xét và phản hồi phù hợp với các nhận xét, khiếu nại và xung đột. Người tố giác có thể an tâm rằng mọi khiếu nại sẽ được xử lý một cách đáng tin cậy và không sợ bị buộc tội hoặc sa thải.

BÁO CÁO VÀ TÍNH MINH BẠCH

Logoplaste cam kết báo cáo tất cả các sự kiện thực tế liên quan đến Chính Sách Mua Sắm Bền Vững này thông qua các báo cáo hằng năm và các kênh thích hợp khác.



Gerardo Chiaia
Logoplaste Chief Executive Officer

Xét duyệt vào tháng 10/2023 (V3)
Lần xét duyệt tiếp theo dự kiến cho năm 2024,
hoặc sớm hơn nếu cần